

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI

*

Số [so]-CV/TU

*Xin chủ trương thành lập Hội Hữu nghị
Việt Nam - Đức tỉnh Đồng Nai*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đồng Nai, ngày [ng] tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Căn cứ Quy định số 03-QĐi/TW ngày 19/07/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về quy trình xin chủ trương thành lập hoặc giải thể và bố trí nhân sự lãnh đạo các tổ chức hữu nghị các cấp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai báo cáo như sau:

I. Sự cần thiết thành lập Hội

Hai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (viết tắt là nước Đức) chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 23/9/1975, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Chính phủ và Nhân dân hai nước. Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu (chiếm gần 20% xuất khẩu của Việt Nam) và cũng là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hóa Việt Nam sang các thị trường khác ở châu Âu. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (10/2020), Đức hiện có 361 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,06 tỷ USD, đứng thứ 4 tại châu Âu và thứ 18/132 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Ở Trung ương, Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức đã được thành lập vào ngày 23/5/1985. Hiện nay, Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức có 32 tổ chức thành viên, trong đó có 16 Hội địa phương ở các thành phố bao gồm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và các tỉnh: Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bình Dương và 16 Chi hội trực thuộc.

- Về hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp Đức tại Đồng Nai: Đức đang xếp thứ 16 trong tổng số các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Đồng Nai với tổng vốn đầu tư khoảng 252 triệu USD (10 dự án), với các lĩnh vực như sau: sản xuất thiết bị máy móc, dệt may... Trong năm 2018, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư, thương mại tại Cộng hòa Liên bang Đức; theo đó, các doanh nghiệp Đồng Nai đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh

nghiệp Đức và các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư sản xuất kinh doanh tại Đức. Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Nai và Tập đoàn Bosch (Đức) đã ký kết biên bản ghi nhớ về nội dung sẽ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để tiếp cận công nghệ 4.0.

- Về lĩnh vực giáo dục: Đồng Nai hiện có 2 trường được Cộng hòa Liên bang Đức chọn đầu tư thành cơ sở đào tạo chất lượng cao chuẩn quốc tế, gồm Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (huyện Long Thành) và Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (huyện Trảng Bom).

Việc thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh Đồng Nai với mong muốn mở rộng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức nhân dân, tổ chức hữu nghị tại Đức; tích cực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch; là cầu nối cho các doanh nghiệp của Việt Nam và nước Đức thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác ở các lĩnh vực, trên cơ sở cùng có lợi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng; đặc biệt là các lĩnh vực mà nước Đức có thế mạnh đáp ứng được nhu cầu của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã từng học tập, công tác, sinh sống và mong muốn tìm hiểu về đất nước và con người nước Đức; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhận thấy việc thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh Đồng Nai là phù hợp với tình hình hiện nay.

II. Nội dung đề nghị thành lập

1. Về tên gọi: Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh Đồng Nai.

2. Tôn chỉ mục đích

Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh Đồng Nai hoạt động với mục đích nâng cao hiểu biết của Nhân dân về truyền thống, lịch sử quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Đức.

Tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của Nhân dân thế giới, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của Nhân dân Việt Nam nói chung và Nhân dân Đồng Nai nói riêng, đoàn kết kiều bào và những người có cảm tình với Đồng Nai hướng về xây dựng quê hương.

3. Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức các hoạt động nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Nhân dân Việt Nam nói chung, Nhân dân tỉnh Đồng Nai nói riêng với Nhân dân nước Đức.

Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại nhân dân qua các hoạt động giao lưu, hợp tác hữu nghị, góp phần tuyên truyền và quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam nói chung, Đồng Nai nói riêng đến với Nhân dân nước Đức; thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng và phát triển rộng rãi mối quan hệ với các tổ chức, các doanh nghiệp trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, trên cơ sở cùng có lợi. Hướng dẫn các thành viên trong Hội tham gia các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế và vận động, điều phối viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh Đồng Nai hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, công khai, tự chủ về tài chính và hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ là 05 năm; Ban Chấp hành Hội do Đại hội bầu cử.

5. Cơ cấu tổ chức

a) Ban Chấp hành:

- Số lượng Ban Chấp hành: dự kiến là 15 Ủy viên, gồm:

+ Nhân sự Chủ tịch Hội (dự kiến giới thiệu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh).

+ 07 đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh gồm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

+ 02 Ủy viên là đại diện trường Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (huyện Long Thành) và Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (huyện Trảng Bom).

+ 02 Ủy viên là những người đã từng tham gia học tập, công tác, có mối quan hệ với các đối tác nước Đức.

+ 03 Ủy viên là đại diện các doanh nghiệp.

b) Ban Kiểm tra: dự kiến 03 thành viên gồm 01 Trưởng ban và 02 Ủy viên.

Căn cứ Quy định số 03-QĐi/TW ngày 19/07/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng¹ về quy trình xin chủ trương thành lập hoặc giải thể và bố trí nhân sự lãnh đạo các tổ chức hữu nghị các cấp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai trình xin ý kiến thống nhất của Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trương thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh Đồng Nai trước khi báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai báo cáo Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh,
- CP.VPTU - N2, T,
- Lưu VPTU.

N2-M3T/CV

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

□
Hồ Thanh Sơn

¹ Quy định “Trên cơ sở thống nhất với Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trình xin ý kiến Ban Bí thư về thành lập hoặc giải thể tổ chức hữu nghị song phương hoặc đa phương ở địa phương.